



## จัดกิจกรรม BU Pitching Day โครงการพัฒนาศักยภาพ Business Unit



เมื่อวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 803 ชั้น 8 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ งานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม นำโดย ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม พร้อมด้วย นางอัจฉรินทร์ เกียรติทงศักดิ์ หัวหน้างานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ ทีมงานพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจ และนางสาวลาภมณี รักแจ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ จัดกิจกรรม BU Pitching Day โครงการพัฒนาศักยภาพ Business Unit มีโครงการที่ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน Pitching ในครั้งนี้ จำนวน 23 โครงการ ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่อรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 โครงการ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสิน 5 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม, ดร.สุวพร ผาสุก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการเงินและทรัพย์สิน, นางสาวกัญณัฐ กรวิทย์ธนโชติ รองเลขาธิการและกรรมการคณะส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน, นางสาวศศิวิมล บุรณรักษ์ เลขาธิการและกรรมการ คณะสิทธิประโยชน์และช่องทางการตลาด, นายรุ่งโรจน์ อาษาเทวัญ รองประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศและชายแดน ซึ่งโครงการที่ชนะเลิศการแข่งขัน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ รับโล่รางวัลและเงินสด จำนวน 10,000 บาท ได้แก่ โครงการรังนกพร้อมดื่ม KU Bird @ Nest @ Wanakorn หัวหน้าโครงการ ผศ.แสงสรรค์ ภูมิสถาน อาจารย์ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รับโล่รางวัลและเงินสด จำนวน 7,000 บาท ได้แก่ โครงการวอฟเฟิลกรอบปราศจากกลูเตน หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.กมลวรรณ แฉ่งซัด สังกัดภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับโล่รางวัลและเงินสด จำนวน 5,000 บาท ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ค่าทางน้ำตาลและสารอนุพันธ์ หัวหน้าโครงการ อ.ดร.บุญทิวา นิลจันทร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลชมเชย รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท ได้แก่ การต่อยอดเชิงพาณิชย์เซราม์บำรุงผิวหน้าจากเห็ดเยื่อไผ่ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ภักดีกุล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ รางวัลชมเชย รับเงินสด จำนวน 2,000 บาท ได้แก่ ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อยกระดับธุรกิจและบริการ หัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.ผกาเกษ วัตูยา ภาควิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์